

LỄ DÂNG HƯƠNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

(Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre tham gia giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 cùng hàng vạn đồng bào trong và ngoài nước.

Đúng 6 giờ sáng, đoàn dâng hương với đội nghi trượng, cờ phướn khởi hành từ sân trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đến Hạ, đến Trung, đến Thượng. Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước". Tiếp sau là đoàn thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên tượng trưng cho 100 người con được sinh ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ. Sau đó nghi lễ, kiệu

đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre tham gia giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 cùng hàng vạn đồng bào trong và ngoài nước.

khởi kế hoạch giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017. Sau hồi chiêng, trống khẩn cáo tổ tiên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt hơn 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trưởng đoàn 4 tỉnh, thành phố tham gia giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 đã nêu bật ý nghĩa to lớn của lễ giỗ tổ Hùng Vương, biểu tượng văn hóa thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn". Đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của 4 địa phương: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre thay mặt nhân dân cả nước cùng tỉnh Phú Thọ đã tích cực, chu đáo triển

lấy nước", cùng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ toàn vẹn giang sơn gấm vóc, đưa đất nước ngày càng phát triển hùng mạnh, trường tồn. Sau nghi thức dâng hương, đoàn hành lễ đã tới tháp hương tri ân tại lăng vua Hùng, đến Giếng, đặt vòng hoa thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc bên bức phướn điều có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã năm đến Giếng. Ngay sau lễ dâng hương, đồng bào đồng bào trong và ngoài nước đã thành kính tưởng niệm, tri ân công đức tổ tiên tại các đền thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng và sôi nổi tham gia các hoạt động lễ hội, văn hóa dân gian.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/4, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 9 nghe và cho ý kiến vào một số tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, sau khi nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về việc: thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - hợp phần I: quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV. Đồng chí đề nghị việc quy hoạch phát triển điện lực phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; phải bảo đảm về môi trường và phát triển bền vững; bảo đảm chất lượng cung cấp điện cho sản xuất và đời sống; quan tâm và có định hướng rõ hơn các nguồn năng lượng tái tạo theo thứ tự ưu tiên rác thải, mặt trời, gió. Đồng chí giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với các ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra trình Thường trực HĐND tỉnh.

Thành Đạt duy trì hoạt động nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ không chôn lấp gắn với bảo vệ môi trường tốt hơn nữa, nghiên cứu, đề xuất phương án hoạt động có tính khả thi, lâu dài. Về việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân đã dừng canh tác để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng sân vận động huyện Đông Hưng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định để xuất của huyện Đông Hưng là phù hợp, đề nghị UBND tỉnh cần cụ thể hóa pháp luật và điều kiện thực tế xem xét, quyết định hỗ trợ người dân ở mức cao nhất có thể. Đồng chí cũng thống nhất với chủ trương của UBND tỉnh về việc mua ô tô mới thay thế ô tô cũ để phục vụ công tác chung của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh thay lý xe cũ khi mua xe mới.

Cho ý kiến về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đổi với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên trên biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với chủ trương của UBND tỉnh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng, tác động của những hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên trên biển với người dân, doanh nghiệp đang sinh sống, hoạt động xung quanh để sau ban hành cơ chế, chính sách có tính khả thi cao, không ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân khác. Về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng chí nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, trình kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh.

Về dự thảo quy trình thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản, các ban tiếp thu, bổ sung vào dự thảo, trình Thường trực HĐND tỉnh trong phiên họp tới.

THU HIỀN

KHAI MẠC LỄ HỘI ĐỀN TIÊN LA

(Tiếp theo trang 1)



Ảnh: NGỌC LINH

lập nhiều chiến công, được Hai Bà Trưng phong làm Đông Nhung đại tướng quân. Năm 41 (sau Công nguyên), Mã Viện đem quân sang đánh chiếm lại nước ta, thế giặc rất mạnh, Đông Nhung đại tướng quân Vũ Thị Thục lui về vùng Đa Cương Hương. Trong trận chiến đấu cuối cùng, bà cùng quân sĩ đã anh dũng hy sinh ở gò Kim Quy. Tưởng nhớ công ơn của bà, nhân dân địa phương đã lập đền thờ trên chính nơi bà đã hy sinh. Hàng năm, vào dịp tháng 3 âm lịch, huyện Hưng Hà lại mở lễ hội tri ân công đức, giáo dục truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Lễ hội đền Tiên La năm nay diễn ra từ ngày 10 - 17/3 âm lịch.

TỔNG KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

kiểm tra, chỉ đạo chi tiết các khâu của hội nghị từ công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị nội dung đến việc liên lạc, đón tiếp đại biểu. Đặc biệt, tại buổi kiểm tra, thành viên tổ an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm đã báo cáo kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra hội nghị.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh cũng như những chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác

khánh tiết, khánh trương treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường, nhất là trên các tuyến đường từ cầu Tân Đề về ngã tư An Tập, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đường Lê Quý Đôn và đường Lý Bôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan khánh trương hoàn thiện các công việc còn lại để hội nghị diễn ra trang trọng, chu đáo, hiệu quả, thành công tốt đẹp.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng lễ hội Đền Hùng năm 2017

Nằm trong các hoạt động lễ hội Đền Hùng năm 2017, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách thập phương về dự hội.

công viên Văn Lang; các hoạt động nghệ thuật của hai đoàn Bình Phước và Bến Tre. Chương trình biểu diễn múa rối nước do phường rối nước Nguyễn Xá (Đông Hưng, Thái Bình) đã diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

lễ hội đã tổ chức hội trại văn hóa, liên hoan nghệ thuật quần chúng, hát xoan, hát dân ca Phú Thọ... Đồng bào du khách tham gia lễ hội đã hòa mình trong không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, đại diện cho các công đồng dân cư đang sinh sống trên mảnh đất Phú Thọ.

THẢO TIÊN - TRINH CƯỜNG

Đình Lạng đón nhận bằng di tích cấp quốc gia

Xã Thụy Chính (Thái Thụy) vừa tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đình Lạng và đón nhận bằng di tích cấp quốc gia.

Đình Lạng thờ Thành Hoàng Cường Bạo đại vương - vị thần có nhiều công trạng với dân, với nước.

Đình được xây dựng vào thời Lê, kiến trúc hiện tại được tôn tạo vào thời Nguyễn với quy mô gồm 3 tòa, kết cấu theo hình chữ công, gồm tiền tế, trung tế và hậu cung. Trải qua hàng trăm năm, đình Lạng trở thành công trình văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng. Với những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn, ngày 26/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc công nhận đình Lạng là di tích cấp quốc gia.

ANH TÚ

NGƯỜI DÂN ĐÔNG HƯNG ĐỒNG LÒNG TRẢ LẠI VĨA HÈ CHO NGƯỜI ĐI BỘ

Bằng nhiều hành động quyết liệt lấy lại vỉa hè cho người đi bộ của cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng, nhất là hiệu ứng từ đơn vị làm điểm là thị trấn Đông Hưng đã trở thành phong trào sôi nổi lan rộng sang các xã khác. Những hộ có "nhà mặt phố" đã cùng bắt tay, tự tháo dỡ các hạng mục, công trình vi phạm để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng đã chỉ đạo quyết liệt để trả lại vỉa hè cho người đi bộ ở tất cả các tuyến đường. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các thôn, tổ dân phố đã đồng loạt ra quân, đến từng nhà tuyên truyền, vận động tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thu hồi các công trình, vật dụng vi phạm. Ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Công an xã Thăng Long cho biết: Trong những ngày qua, Công an xã đã cùng Ban Chỉ đạo giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường, gia đình tôi và các hộ có vi phạm đã họp, động viên nhau cùng tháo dỡ. Sau tháo dỡ, việc kinh doanh của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi mong việc giải tỏa được thực hiện công bằng và được duy trì lâu dài.

Để việc giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đi đầu trong việc tự thu hồi toàn bộ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ của đơn vị mình như hàng rào sắt, bồn cây, cổng đậu... Nhiều gia đình chấp thuận, đồng ý nhường phần xây dựng, kinh doanh lấn chiếm. Phú Châu là một trong những địa phương có tuyến đường 39 chạy qua, số hộ vi phạm vỉa hè nhiều. Ngay sau khi được các thành viên Ban Chỉ đạo giải tỏa của xã đến nhắc nhở, vận động, 62 hộ có vi phạm

đã ký cam kết tự tháo dỡ phần công trình nằm trên vỉa hè, phần đầu xung trước ngày cưỡng chế. Ông Phạm Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Phú Châu cho biết: Những ngày qua, các thành viên Ban Chỉ đạo giải tỏa ngày nào cũng có mặt tại các điểm có vi phạm để cùng trưởng thôn vận động, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, tự giác thu hồi các vật dụng vi phạm. Hết ngày 30/3 đã có trên 30 hộ tự tháo dỡ phần vi phạm của gia đình. Ở xã Thăng Long, người dân cũng đồng lòng trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Gia đình ông Nguyễn Hồng Phi, tổ 4, thôn Tiên Hưng, là một trong những hộ tiên phong tự tháo dỡ phần vi phạm cho biết: Đại diện chính quyền xã đã thông báo cho gia đình về việc xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè và cho thời gian để tự tháo dỡ, chúng tôi vui vẻ chấp hành. Mong sao tất cả các tuyến đường ở Đông Hưng đều thống thoáng để mọi người tham gia giao thông được an toàn.

Ông Hoàng Thái Phúc, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Thực hiện Công văn số 644-CV/TU của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, Huyện ủy Đông Hưng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách địa phương cần phải làm tốt. Vì vậy, huyện đã tổ chức quán triệt tới tận thôn, xóm, tổ dân phố và tất cả các hộ dân. Trong những ngày qua, hầu hết người dân Đông Hưng đều đồng tình, nhất trí cao với chủ trương này. Hết ngày 30/3, toàn huyện có 900 hộ dân tự thu hồi phần vi phạm của gia đình. Hiện, các cấp, các ngành, các địa phương vẫn đang tích cực vào cuộc, lấy truyền thống, vận động là chính. Với những trường hợp đặc biệt cụ thể sẽ cùng địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm công bằng cho tất cả các hộ để đạt đích cuối cùng là đường thông, hè thoáng, giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

TRUNG HIẾU

Một số hình ảnh người dân tự thu hồi các công trình, vật dụng vi phạm trả lại vỉa hè cho người đi bộ ngày 30/3/2017.



1. Cây xanh che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông được các hộ dân tự tháo dỡ. 2. Một hộ dân ở xã Đông Các tự phá dỡ phần vỉa hè lấn chiếm. 3. Mái tôn vi phạm hành lang an toàn giao thông tại xã Phú Châu được các hộ dân tự tháo dỡ.